



MOORE AISC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG
SÀI GÒN**

MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01-04
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	05-06
3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 11/11/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022	07-11

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn trân trọng đề trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022 (dưới đây viết tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") đã được kiểm toán.

1. Thông tin chung

Thành lập

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302615063, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 05 năm 2002 (đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 16, ngày 20 tháng 12 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán thiết bị điện - điện tử; Mua bán vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin; Mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet.

Các hoạt động thường xuyên của Công ty bao gồm:

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán máy vi tính; mua bán phần mềm.

- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật ngành tin học; Thiết kế lắp đặt hệ thống mạng máy tính.

- Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (không kinh doanh đại lý truy nhập - truy cập internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng); Đại lý cung cấp dịch vụ internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng); Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không có hạ tầng mạng).

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); Cho thuê kho bãi, kinh doanh nhà, xưởng (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê); Kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35KV; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành viễn thông.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất, truyền tải điện (không hoạt động tại trụ sở).

- Công nghệ thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

- Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất là đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
- Quảng cáo.

Tên tiếng anh: SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION

Tên viết tắt: SAIGONTEL

Mã chứng khoán niêm yết: SGT

Trụ sở chính: Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là: 1.480.035.180.000 đồng.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn gồm có:

Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Thành Tâm	Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên
Bà Nguyễn Cẩm Phương	Thành viên
Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên (từ nhiệm từ ngày 23/11/2022)
Bà Hồ Thị Kim Oanh	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Thái	Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Sú Ngọc Bích	Thành viên
Bà Lê Thị Kim Nhung	Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Cẩm Phương	Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 15/02/2022)
Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Quyền Kế toán trưởng
Ông Vũ Ngọc Ánh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh
Ông Phạm Văn Lực	Phó Tổng Giám đốc Đô thị
Ông Nguyễn Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc Công nghệ viễn thông
Ông Nguyễn Anh Tú	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo tài chính là Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo Quyết định số 29/2015/QĐ-SGT ngày 02/12/2015 về việc Ban hành quy định về quyền hành và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Ông Đặng Thành Tâm đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Cẩm Phương (Tổng Giám đốc) ký thay các văn bản, hồ sơ, hợp đồng kinh tế, báo cáo tài chính, chứng từ giao dịch của Công ty, thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ làm việc của Tổng Giám đốc.

3. Kiểm toán độc lập

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (MOORE AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho việc kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

4. Cam kết của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thể hiện trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022. Trong việc soạn lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Ngân hàng với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà Nước. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Ngân hàng và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

5. Xác nhận

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi xác nhận rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022 được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.



.....
Nguyễn Cẩm Phương

Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 03 năm 2023



Số: A0722409-VON/MOORE AISC-DN1/PLHD

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 kèm theo của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2023, từ trang 07 đến trang 11.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty theo chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã hoàn tất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cho giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý với người đọc đến mục B.III- Mục đích lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng để Báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác hoặc phát hành cho các bên thứ ba khác.



.....
Đậu Nguyễn Lý Hằng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1169-2023-005-1
Thay mặt và đại diện
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22 tháng 03 năm 2023

.....
Đoàn Nguyễn Minh Tâm
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 4277-2023-005-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

A. HỒ SƠ TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ

I. Thông tin chung về Công ty

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302615063, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 05 năm 2002 (đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 16, ngày 20 tháng 12 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Mã chứng khoán niêm yết: SGT

Trụ sở chính của Ngân hàng: Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là: 1.480.035.180.000 đồng.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán thiết bị điện - điện tử; Mua bán vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ phục vụ ngành thông tin; Mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet.

Các hoạt động thường xuyên của Công ty bao gồm:

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán máy vi tính; mua bán phần mềm.

- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật ngành tin học; Thiết kế lắp đặt hệ thống mạng máy tính.

- Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (không kinh doanh đại lý truy nhập - truy cập internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng); Đại lý cung cấp dịch vụ internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở) (không có hạ tầng mạng); Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không có hạ tầng mạng).

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); Cho thuê kho bãi, kinh doanh nhà, xưởng (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê); Kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35KV; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành viễn thông.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất, truyền tải điện (không hoạt động tại trụ sở).

- Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

- Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, lễ hội (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất là đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
- Quảng cáo.

II. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014, và các Thông tư sửa đổi, bổ sung.

III. Hồ sơ tài liệu làm căn cứ

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 03/2022/ĐHĐCĐ-SGT ngày 15/04/2022;
- Quyết định số 20/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2022 của HĐQT SGT về việc thông qua phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 262/GCN-UBCK ngày 29/08/2022;
- Thông báo số 12/TB ngày 08/09/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Quyết định số 34/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2022 của HĐQT SGT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán SGT;
- Quyết định số 35/2022/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2022 của HĐQT SGT về việc thông qua xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 ;
- Thông báo số 1749/TB-NHCT908-FDI ngày 03/11/2022 về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của cổ đông tính đến hết ngày 03/11/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 4- Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận;
- Quyết định số 36/2022/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2022 của HĐQT SGT về việc thông báo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ;
- Văn bản số 216/2022/CV-SGT ngày 07/11/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản số 218/2022/CV-SGT ngày 07/11/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về giải trình chênh lệch số tiền trên tài khoản phong tỏa;
- Công văn số 7518/UBCK-QLCB ngày 11/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SGT. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.
- Quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2022 của HĐQT SGT về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

B. THÔNG TIN CHI TIẾT

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 03/2022/ĐHĐCĐ-SGT ngày 15/04/2022; Quyết định số 20/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Phương án sử dụng vốn: số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân
I.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh	34.150.530.404	
1	Thanh toán Hợp đồng tư vấn ngày 02/03/2021 với Công ty TNHH Mckiney & Company Việt Nam	28.610.364.200	Quý II-III/2022
2	Thanh toán Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn số 1904/2021/HĐTV ngày 19/04/2021 với Roland Berger PTE.LTD	5.540.166.204	Quý II-III/2022
II.	Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay	705.865.509.596	
1	Trả nợ vay Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung- Long An	41.516.677.406	Quý II-III/2022
2	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc	113.307.829.864	Quý II-III/2022
3	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex- Tân Tạo	7.100.000.000	Quý II-III/2022
4	Trả nợ vay Công ty TNHH Saigontel Long An	326.920.000.000	Quý II-III/2022
5	Trả nợ vay Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Saigontel	114.617.000.000	Quý II-III/2022
6	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên	102.404.002.326	Quý II-III/2022
	Tổng cộng	740.016.040.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SGT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : Tối đa 74.001.604 cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: : Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Giá cổ phần chào bán: : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Cơ quan chấp thuận chào bán: : Ngân hàng Nhà nước và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: : 74.001.604 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu đến ngày 11/11/2022 là: : 740.016.040.000 đồng

Tỷ lệ số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu so với kế hoạch phát hành cổ phiếu: 100%

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 11/11/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022

Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu : 740.016.040.000 đồng

Trong giai đoạn từ 11/11/2022 đến 31/12/2022 Công ty đã tiến hành bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu lại các khoản nợ vay cụ thể như sau:

STT	Thực tế sử dụng vốn	Số tiền đã chi từ 11/11/2022 đến 31/12/2022 (đồng)
I.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh	29.227.242.004
1	Thanh toán Hợp đồng tư vấn ngày 02/03/2021 với Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam	23.687.075.800
2	Thanh toán Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn số 1904/2021/HĐTV ngày 19/04/2021 với Roland Berger PTE.LTD	5.540.166.204
II.	Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay	705.865.509.596
1	Trả nợ vay Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung- Long An	41.516.677.406
2	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc	113.307.829.864
3	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex- Tân Tạo	7.100.000.000
4	Trả nợ vay Công ty TNHH Saigontel Long An	326.920.000.000
5	Trả nợ vay Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Saigontel	114.617.000.000
6	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên	102.404.002.326
	Tổng cộng	735.092.751.600

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
RA CÔNG CHÚNG**

Cho giai đoạn từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

Tỷ lệ sử dụng vốn thực tế so với số vốn thu được từ phát hành cổ phiếu **99,33%**

Số tiền còn lại chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2022 là 4.923.288.400VNĐ, tỷ lệ 0,67%, thuộc mục đích sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mục đích lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được sử dụng để báo cáo Đại Hội đồng cổ đông .



.....
Nguyễn Cẩm Phương
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 03 năm 2023

.....
Lê Nguyễn Hoàng Anh
Quyền Kế toán trưởng

.....
Phạm Thị Cẩm Vân
Người lập biểu

